



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

เฮวัคซีนได้ผล 90%

บริษัทหมะกันกำลังขออนุมัติ
คาสึนปีนี้มีผลิตรถ 50 ล้านคัน

ททท.ไวต่างชาติอยากมาเที่ยวไทยเพียบ พร้อมขยายข้อจำกัด จากเดิม
นักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าแบบพิเศษต้องมาเครื่องบินเช่าเหมาลำ ก็ให้
มากับเที่ยวบินพาณิชย์เข้า-ออกประเทศได้ ขณะที่ ★ มีต่อหน้า 5



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

เฮ้! ชื่น

☆ **ต่อจากหน้า 1**

กระทรวงการต่างประเทศ ใจป้ำกว่าผ่อนคลายเป็นให้นักท่องเที่ยวจากชาติยุโรปเข้าไทยได้ด้วย แต่ให้อยู่ในประเทศได้สูงสุดแค่ 90 วัน พร้อมต้องโชว์เงินในบัญชี 5 แสนบาท ขณะที่กรณีชายอินเดียที่กระโดดติดโควิด-19 พบผู้สัมผัสใกล้ชิดในเชียงใหม่-สุโขทัย หายหายเข้าตรวจเชื้อ-กักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังแล้ว ผวจ.สุโขทัย ย้ำคนที่ไปเที่ยวงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ หากมีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจหาเชื้อทันที

แม้ขณะนี้รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่ปลดล็อกระยะเวลาในการกักตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าไทยจาก 14 วันเหลือ 10 วัน แต่ล่าสุดมีการเปิดกว้างไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศความเสี่ยงต่ำเข้าไทยเท่านั้น โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ย. น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศเริ่มผ่อนคลายการออกวีซ่าประเภทต่างๆ แก่ชาวต่างชาติมากขึ้น เพื่อลดข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศไทย แต่สิ่งที่ไม่ผ่อนคลายเป็นการกักตัว 14 วัน ไม่ว่าจะถือ

วีซ่าประเภทใดเข้ามา โดยก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวีซ่าประเภทใหม่ สเปนเชียล ทัวริสต์วีซ่า หรือวีซ่า STV ที่อยู่ในไทยได้ 90 วัน ต่อได้อีกสองครั้ง หรือสูงสุด 270 วัน แต่มีข้อกำหนดหลายประการ เช่น ต้องมาด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำหรือไพรเวทเจ็ตเท่านั้น ขณะที่ตอนนี้เริ่มมีความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น จะเริ่มมีเที่ยวบินพาณิชย์เข้า-ออกประเทศไทย ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าเอสทีวีจะเดินทางโดยเที่ยวบินพาณิชย์ได้ด้วย โดยรัฐบาลไม่ต้องไปแก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้ระบุการจำกัดประเภทของเที่ยวบินเอาไว้

รองผู้ว่าการททท.กล่าวอีกว่า ส่วนอีกเงื่อนไขที่วีซ่าเอสทีวีจะออกให้เฉพาะประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่ำตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมีการเปลี่ยนแปลงทุก 15 วัน ทำให้นักท่องเที่ยวจากยุโรปไม่สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ทางกระทรวงการต่างประเทศจึงผ่อนคลายให้ขอวีซ่านักท่องเที่ยวปกติ (TR-Tourist VISA) ได้ โดยให้ขึ้นกับดุลพินิจของสถานกงสุลในแต่ละประเทศ ซึ่งวีซ่าประเภทนี้อยู่ในไทยได้ 60 วัน และต่อได้อีก 30 วัน แต่มีเงื่อนไขเพิ่ม ต้องแสดงรายการเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท อย่างไรก็ตาม วีซ่าทุกประเภทต้องได้รับใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (COE) ด้วย ซึ่งมีข้อกำหนด



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

แพทย์สาธารณสุข จ.สุโขทัย ร่วมแถลงข่าวชายชาวอินเดียจาก จ.กระบี่ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 มีประวัติมาท่องเที่ยวในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ที่ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยนายวิรุฬหระบุว่า จากไหม้ไลน์ของชายชาวอินเดียคนนี้ อยู่ในสุโขทัยรวมเวลาประมาณ 21 ชั่วโมง ขณะที่ ดร.ปองพล วรปาดิ นายแพทย์สาธารณสุข จ.สุโขทัย กล่าวว่า จากการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงในพื้นที่พบผู้สัมผัสทั้งสิ้น 32 ราย เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงเป็นเพื่อนกับผู้ป่วย 1 ราย เป็นตำรวจของ สภ.แห่งหนึ่งใน จ.สุโขทัย ได้แจ้งให้กักกันตนเองที่บ้าน 14 วันนับจากวันที่พบผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 16 พ.ย.นี้ ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวน 31 ราย ให้สังเกตอาการ ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนที่ไปเที่ยวงาน ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.2563 หากมีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อทำการตรวจรักษาทันที

ที่ จ.กระบี่ นายเอกวิทย์ ภิญญธรรมโนทัย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ เปิดเผยถึงผลกระทบหลังพบชายชาวอินเดียในพื้นที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่าการพบผู้ติดเชื้อในครั้งนี้ทำให้

เกิดความกังวลกันอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการบนเกาะพีพีและเมืองกระบี่มีการโทร.สอบถามตลอด โดยเฉพาะบริษัททัวร์และลูกค้าที่จองไว้ เบื้องต้น 2 วันนี้ยังไม่มีการยกเลิกแต่หลังจากนี้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ นักท่องเที่ยวอาจมีการเลื่อนการเดินทางออกไปเนื่องจากกังวลในเรื่องนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันอย่างเข้มงวด ไม่ได้การ์ดตก แต่การที่ภาครัฐออกมาระบุถึงผู้ติดเชื้อนั้น ควรตรวจให้ชัดเจนก่อนมีการประกาศเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเนื่องจากรายล่าสุดผลตรวจออกมาไม่ตรงกัน ตรวจพบบ้างไม่พบบ้าง แต่สุดท้ายแถลงว่าพบเชื้อ ทำให้ประชาชนสับสน สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสมทะลุไปกว่า 50.7 ล้านคน เสียชีวิต 1.26 ล้านคน แต่ก็รักษาหายแล้วกว่า 35.7 ล้านคน สหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 100,762 คน ทำให้ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 10.2 ล้านคน ผู้เสียชีวิตรวมกว่า 243,000 คน โดยตลอด 10 วันที่ผ่านมา สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อราว 1 ล้านราย ถือเป็นอัตราการติดเชื้อสูงสุดนับแต่รายงานพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่รัฐออลิงตันเมื่อ 293 วันก่อน และจากรายงาน 7 วันล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า๑๑)

เฮ้วคชิน ☆ *ต่อจากหน้า 5*

เฉลี่ยวันละ 105,600 คน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 29 เปอร์เซ็นต์มากกว่าค่าเฉลี่ยของอินเดียกับฝรั่งเศสรวมกัน ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในเอเชียกับยุโรปตามลำดับ ด้วยอินเดียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 46,000 คน รวมเป็นกว่า 8.5 ล้านคน และฝรั่งเศสพบอีกกว่า 38,000 คน รวมเป็นกว่า 1.7 ล้านคน ขณะที่หลายประเทศในยุโรปเริ่มล็อกดาวน์ประเทศและบางพื้นที่รอบใหม่ตลอดเดือนนี้แล้ว

อาทิเยอรมนี อิตาลี เบลเยียม อังกฤษ สหราชอาณาจักร ฯลฯ หวังสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสสมรณะให้ได้ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงอีกครั้ง

ส่วนที่โปรตุเกส นายกรัฐมนตรีแอนโตนิโอ คอสตา ประกาศเคอร์ฟิวเกือบทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. ตามเวลาท้องถิ่น หลังนับแต่ต้นเดือน ต.ค. การติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นจาก 2,000 รายเป็น 6,000 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจนถึง 28 พ.ย. นี้

ต่อมาในช่วงค่ำวันเดียวกันสำนักข่าวต่างประเทศต่างรายงานข่าวนำยีนตีเมือบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) และไบออนเทค (BioNTech) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ออกมาประกาศว่าเป็น "วันสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์และมนุษยชาติ" หลังมีการนำวัคซีนนี้ไปทดลองกับคน 49,500 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ เยอรมนี บราซิล อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ และตุรกี โดยวัคซีนตัวนี้สามารถป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่พบว่ามีปัญหาในเรื่องปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมการทดลอง ทั้งนี้ บริษัททั้งสองแห่งวางแผนจะยื่นเรื่องขออนุมัติเป็นการฉุกเฉินกับองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) ให้ใช้วัคซีนชนิดนี้ภายในสิ้นเดือนนี้ และบริษัทไฟเซอร์เชื่อว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ 50 ล้านเข็มภายในสิ้นปีนี้ และอีก 1.8 พันล้านเข็มภายในปี 2021

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**เตือนอย่าประมาท
สธ.ชี้มีโอกาสติดโควิดในปท.
คัดกรองเข้มหนัก.เข้าไทย
เจอใหม่3กลับจากตปท.
สธ.รัฐฯอ่วมระบอบ3**

ศบค.พบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 3 ราย มาจากเอธิโอเปีย-โอมาน สธ.แถลงไทยมีโอกาสพบติดเชื้อในปท.ได้ จากการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเมือง แต่ยืนยันระบบคัดกรองก่อนเปิดรับเข้มข้นตั้งแต่ก่อนออกจากปท.ต้นทางจนถึงไทย
▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด-19

หัวหน้าตรวจเข้มโรงงานป้องกันโควิด

นายเจนวิทย์ พลิกศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน พร้อมฝ่ายความมั่นคงและทหาร มทบ.15 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อส.ร่วมตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในโรงงานลับประดกระป้อง บริษัท ควอลิตี้ โพน์แอปเปิ้ล โปรดักส์ (QPP)

กำกับ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 3 บ้านหนองมกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ผลตรวจพนักงาน 535 คน แยกเป็นคนไทย 236 คน พนักงานสัญชาติเยเมนมา 299 คน ไม่พบผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงตรวจสถานที่พักของแรงงานในโรงงานไม่พบผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือให้ที่พักพิงคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ทั้งนี้ โรงงานมีมาตรการตรวจวัดไข้ มีเจลล้างมือ ที่ล้างมือให้บริการ และมีหน่วยปฐมพยาบาลประจำที่โรงงาน ทั้งนี้เป็นการบูรณาการหลายหน่วยงานในการลงตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว กั้นหาผู้เสี่ยงโรคและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งกำชับให้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และหากพบว่ามีกร้างแรงงานไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สหรัฐอ่วมระบาดระลอกสามทั้งปท.

ด้านสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังคงวิกฤติ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สหรัฐกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิน 10 ล้านคน เพราะเกิดการระบาดระลอกสามทั้งประเทศ ทั้งนี้ สหรัฐมีผู้ป่วยใหม่มากเป็นประวัติการณ์ 131,420 คน มีผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยช่วง 7 วันที่ผ่านมาวันละ 105,600 คน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 29 มากกว่าอัตราเฉลี่ยรวมกันของอินเดียและฝรั่งเศส ประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุดใเอเชียและยุโรปตามลำดับ ส่วนยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐมีกว่า 237,000 คน อัตราเสียชีวิตรายวันคิดเป็น 1 ในทุก 11 คนของผู้เสียชีวิตรายวันทั่วโลก

เยเมนมาตาย-ป่วยสะสมที่อาเซียน

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขของเยเมนมารายงานสถิติติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงว่า พบผู้ป่วยใหม่ 1,029 คน ส่งผลให้สถิติผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 61,337 คน แซงสิงคโปร์ขึ้นเป็นประเทศที่มีสถิติผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ขณะที่สถิติสะสมของผู้หายป่วยมีอย่างน้อย 45,756 คน ผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด-19 ในเยเมนมาเป็นอย่างน้อย 1,420 คน

ในเยเมนมาเป็นอย่างน้อย 1,420 คน เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ สถานการณ์ระบาดระลอกสองในเยเมนมา เกิดขึ้นเมื่อพบผู้ติดเชื้อจากในประเทศ ที่รัฐยะไข่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา จากนั้นอัตราการระบาดและเสียชีวิตขยายวงกว้างรวดเร็วทั่วประเทศ

มาเลย์ปิดภาคเรียนเร็วสัปดาห์แล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียว่า โรงเรียนทุกแห่งในมาเลเซีย ยกเว้นที่รัฐกลันตัน รัฐปะหังและรัฐปะลิส ปิดภาคเรียนเร็วกว่ากำหนด เริ่มวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม กระทรวงศึกษาธิการแถลงการณ์ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมครั้งใหม่ เพื่อตัดวงจรระบาดของโควิด-19 ในมาเลเซีย ที่สถานการณ์ยังรุนแรง

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียรายงานสถิติไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด หรือจนถึงช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่ 852 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 40,429 คน ในจำนวนผู้ป่วยใหม่เป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ 13 คน เป็นชาวมาเลเซีย 8 คน และชาวต่างชาติ 5 คน ส่วนที่เหลืออีก 839 คนติดเชื้อภายในประเทศ สถิติสะสมของผู้หายป่วยแล้วมีอย่างน้อย 28,234 คน เพิ่มขึ้น 825 คน และวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิตอีก 4 คน ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในมาเลเซียสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 286 คน

ทั่วโลกพุ่ง50.8ล.-ไทยอันดับ149

ด้านเว็บไซต์ www.worldometers.info รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ใน 213 ประเทศพบว่า มีผู้ติดเชื้อรวม 50,815,027 ราย เสียชีวิตรวม 1,263,111 ราย รักษาหายรวม 35,835,481 ราย โดยอันดับ 1 ยังเป็นสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสะสม 10,288,480 ราย เสียชีวิตสะสม 243,768 ราย อันดับ 2 อินเดีย ผู้ติดเชื้อสะสม 8,555,109 ราย เสียชีวิตสะสม 126,671 ราย อันดับ 3 บราซิลติดเชื้อสะสม 5,664,115 ราย เสียชีวิตสะสม 162,397 ราย อันดับ 4 รัสเซีย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,796,132 ราย เสียชีวิตสะสม 30,793 ราย และอันดับ 5 ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 1,787,324 ราย เสียชีวิตสะสม 40,439 ราย โดยไทยอยู่อันดับที่ 149

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๙

□ อำนาจเจริญพัฒนาสาธารณสุขสู่เมืองธรรมเกษตร
นายอุเทน ชัยวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม จ.อำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ นำโดย นายชาติวัฒน์ ร่วมชาติ ประธานศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วน ในการกำหนดแนวทางนโยบายและแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาจเจริญ สู่เมืองธรรมเกษตร ภายใต้อำนาจเจริญ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องและสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๓

อนุทินลุยนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ นำร่องอีสานล่าง4จว.-ดีเดย์ต้นปี'64

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น และการนำเสนอการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพที่ 9 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้แทน ผอ.รพ.สต. และผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 เข้าร่วมประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า จัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 9 นี้ จัดขึ้นตามนโยบายที่สำคัญ เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และมีคุณภาพในทุกพื้นที่ มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีการกำหนดเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ เพื่อให้มีการสร้างกลไกการบริหารรองรับที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะพื้นที่สำหรับ

เขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และเป็นธรรมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และบูรณาการกันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข

“สำหรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่นั้น เป็นนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับการรักษาพยาบาลได้ทุกสถานพยาบาลในประเทศไทย สามารถรักษาได้ทุกที่ ทุกแห่ง เนื่องจากระบบการรักษาพยาบาลของประเทศไทย เป็นระบบที่ใหญ่ จึงจำเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไปในการเปิดให้บริการซึ่งพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ โคราช ถือว่ามีความพร้อม จึงจะเป็นพื้นที่นำร่องและจะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่น คาดว่า จะเริ่มดำเนินการต้นปี 2564 โดยตั้งเป้าปี 2565 จะครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนที่ใช้บริการจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้” นายอนุทินกล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้าที ๗

2บ.ตั้งเผยแพร่วัคซีนสู้โควิดได้ผล

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เพชฌกูศคุณย ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย รวมสะสม 3,840 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ 2,452 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,388 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,661 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 119 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,840 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี จำนวน 2,099 ราย ภาคเหนือ 114 ราย ภาคกลาง 768 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 747 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานกักกัน (Quarantine) ได้แก่ 1.เอธิโอเปีย 2 ราย สัญชาติเอธิโอเปีย เพศหญิง อายุ 28 ปี มารักษาโรคสูตินรีเวช และเพศชาย อายุ 38 ปี เป็นผู้ติดตามผู้ป่วยที่มารักษา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันของสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน วันที่ 14 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน 2.โอมาน 1 ราย เพศชาย สัญชาติโอมาน อายุ 36 ปี อาชีพเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้ติดตามผู้ป่วยที่มารักษา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันของสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ผล

แถลงข่าวผลการติดตามเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชายชาวอินเดียมาเที่ยวงานลอยกระทง จ.สุโขทัย ทีมสอบสวนโรค จ.สุโขทัย ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผู้สัมผัสพบกลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้น 32 ราย พบเสี่ยงสูง 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน แจ้งให้กักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน และจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในวันที่ 9 พฤศจิกายน ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ 31 ราย ให้สังเกตอาการและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ส่วนทุกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียรายนี้ได้เดินทางไปพัก ท่องเที่ยวและรับประทานอาหาร ตรวจสอบแล้วว่าทุกแห่งมีการป้องกันอย่างเต็มที่ สุโขทัยปลอดเชื้อมาแล้วกว่า 7 เดือน อีกทั้งการเดินทางกันในการเที่ยวงานลอยกระทงในครั้งนี้อย่างสาธารณสุข จ.สุโขทัย ยืนยันโอกาสเสี่ยงเพียง 0.05%

ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า บริษัท ไฟเซอร์ อิงค์. ผู้ผลิตยารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ประกาศว่า ผลการทดลองทางคลินิกวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ทางไฟเซอร์พัฒนา ร่วมกับบริษัท ไบโอเอ็นเทค หุ่นส่วนจากเยอรมนี พบว่าได้ประสิทธิผลมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19

ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค นับเป็นผู้ผลิตยารายแรกที่เปิดเผยถึงความสำเร็จของการทดลองทางคลินิกในวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคระบุว่า